
 

136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 541  —  311. mál.

Fyrirspurn
til menntamálaráðherra um störf nefndar um eflingu háskólastarfs á Vestfjörðum.

Frá Sigurði Péturssyni.

1. Hefur nefnd sem fyrrverandi menntamálaráðherra skipaði í september árið 2007 og fjalla
átti um eflingu háskóla- og fræðastarfs á Vestfjörðum lokið störfum?

2. Mun ráðherra birta opinberlega niðurstöður eða tillögur nefndarinnar og þá hvenær?

Skriflegt svar óskast.


